



cho các ngài tinh túy chúa tể Mật Chú. Các ngài hãy giữ gìn, đặt vào hộp kết châu báu. Và hãy đến khắp mọi nơi mà tuyên thuyết chú này, hãy liên tục khai mở chú này cho chúng sinh, đừng lơ nghĩ. Chúng sinh nào nghe được hay thấy được chú này, năm tội vô gián đều thanh tịnh cả.”

Nhiều lợi ích khác theo lời dạy của Zopa Rinpoche: Nếu quý vị mỗi ngày đều tụng chú này, khi sống trong ngày có phải nói chuyện nhiều trong điện thoại, làm việc trong văn phòng, ví dụ hành nghề tư vấn hay thường phải hội họp, khi ấy ai nghe được giọng nói của quý vị, năm tội vô gián của họ sẽ tan biến hết. vậy chắc chắn là mười ác nghiệp – nghiệp thân ngữ ý phạm hằng ngày như là nói nhảm hay tham lam v.v..., cũng sẽ đều được thanh tịnh cả. như vậy quý vị có thể giúp chúng sinh thanh tịnh nghiệp chướng một cách quá dễ dàng mà hiệu quả không thể đo lường, có thể giúp chúng sinh thoát khỏi ác đạo, giải thoát luân hồi và đạt được chánh đẳng giác. Nếu quý vị xuất hiện trên màn ảnh truyền hình hay trên radio, sẽ có hàng triệu người xem truyền hình, nghe radio, vì vậy nếu tụng chú này, quý vị sẽ có thể giải thoát cho hàng triệu người. Nếu quý vị là ca sĩ hay kịch sĩ, hàng trăm người sẽ đến nghe quý vị trình diễn, nếu quý vị tụng chú này, họ sẽ được giải thoát. Nếu quý vị đặt chú này vào tòa bảo tháp, người nào thấy, chạm hay nghe nói về bảo tháp sẽ không sinh vào ác đạo, sẽ được giải thoát. Thêm nữa, nếu đặt chú này trong xe, bất cứ ai bước vào xe, chạm đến xe, kể cả các loài côn trùng chạm vào xe, cũng sẽ được hóa giải nghiệp chướng. cho dù các con côn trùng ấy có bị chết cũng vẫn được thanh tịnh nghiệp chướng. Nếu quý vị cho chú này lên trên tràng phang, bóng tràng phang ngã lên chúng sinh nào, nghiệp chướng của chúng sinh ấy sẽ được thanh tịnh. Nếu đặt chú này trong nhà, bóng căn nhà ngã lên ai, nghiệp chướng của chúng sinh ấy sẽ được thanh tịnh. Quý vị có thể đeo chú này trên người, hoặc là khắc lên cái gì đó rồi đeo, hoặc đặt trong chiếc hộp nhỏ đeo trên người, làm như vậy có thể liên tục giúp người khác thanh tịnh nghiệp chướng. Khi có người lâm chung hay đã qua đời, [người ra hay bất cứ chúng sinh hữu tình nào], quý vị có thể đặt chú này trên mình của họ. Nếu tụng chú này mỗi ngày rồi ra phố, hay đến những nơi đông người, tất cả những ai thấy, nghe, hay chạm đến quý vị sẽ được thanh tịnh nghiệp chướng.

## **CHÚ PHẬT DRODEN GYÄLWA CHỖ TRUYỀN DẠY - *Mantra Taught by Buddha Drogen Gyälwa Chö***

། ཨོཾ་ཧི་ལ་རླེ་སའ་ཏ་སྲ་ག་ཏུ་མི་དལ་ག་རླེ། རི་ལ་རླེ་རླེ་ཏུ་ག་རླེ། སི་ཏ་ར་ན་ཨུ་ཡུཾ་སི་ཤོ་རླ་ཡ། ལུ་མི་སའ་ཏ་སྲ་ག་ཏུ་ས་སྲུ་སུ་རླེ་ཤ་མི་མ་ལེ་རླེ་བུ་རླེ་སུ་ཏུ།

**OM HRI<sup>15</sup> YA DHE SARWA TATHAAGATA HRIDAYA GARBHE / DZOLA DHARMA DHATU GARBHE / SANG HARANA AAYU SANG SHODHAYA / PAAPAM SARWA TATHAAGATA SAMENDRA USHNIKHA BIMALE BISHUDHE SWAAHAA (vài lần)**

Tụng chú này có hai lợi ích chính. Một là nhờ đó tịnh được loại ác nghiệp phá gãy mật thệ trầm trọng bậc nhất, trầm trọng hơn bất cứ nghiệp vô gián nào. Vương lỗi nơi tâm kính đạo sư thì không có khả năng thành tựu giác ngộ trong đời này.

Lợi ích thứ hai là chú này giúp an vị. Trong Kinh tạng, Phật dạy rằng chú này là sự an vị chân chính. Nếu đọc chú này cho bất cứ vật gì, linh tượng, đất đá, hay gốc cây, trợn nguồn trí tuệ của ruộng phước sẽ đến an vị nơi ấy.

## **CHÚ HỒNG DANH TOÀN THÀNH ƯỚC NGUYỆN - *Holy Name Mantra that Fulfill Wishes***

Tụng chung câu đánh lễ cùng với mình chú danh xưng:

དེ་བཞིན་གཤེགས་ས་ས་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

**DE ZHIN SHEG PA SA DZIN GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO**

Kính lạy Địa Trì Vương Như Lai

ཏད་ཡཱ་ ཨོྫ་རེ་རེ། ལྷ་རྩི་བརྗོད་སྐྱེ།

**TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BĀNDHE SWAAHAA** (108x, 54x, hay 21x)

Ai thuộc chú hồng danh này, mọi ước nguyện đều sẽ viên thành

### **CHÚ DỪNG KHI CẦN - *Mantras for Specific Occasions***

#### **CHÚ TĂNG CÔNG ĐỨC TỤNG NIỆM - *Mantra to Increase the Power of Recitation***

Tụng chú này trước khi đọc và tụng kinh, tụng niệm v.v...

ཏད་ཡཱ་ ཨོྫ་རེ་རེ། རེ་བློ་རེ་སྐྱེ།

**TAYATHA OM DHARE DHARE BENDHARE SWAHA (7x)**

#### **CHÚ GIA TRÌ BÀN CHÂN - *Mantra to Bless the Feet***

Tụng chú này bảy lần rồi nhỏ nước miếng lên gót chân của mình. Khế Kinh dạy rằng làm như vậy, sâu bọ côn trùng chết dưới chân mình sẽ được sinh vào cõi trời Tam Thập Tam.

ཨོྫ་ལེ་ཅ་རྣ་རྩི་ལྷོ་སྐྱེ།

**OM KHRETSA RAGHANA HUM HRI SWAHA (7x)**

Có thể dùng chú này để gia trì cho bánh xe hay những gì có thể đề cán chết chúng sinh. Hãy tụng chú này khi có nhu cầu, ví dụ khi cần phải bước lên đoạn đường có nhiều côn trùng hay các sinh vật nhỏ, và khi lái xe hơi, đạp xe đạp, đại loại như vậy.